



## รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
(Thai University Central Admission System: TCAS)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานรับสมัครและคัดเลือก

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนารับเข้าศึกษา

สำนักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม 2563



รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล  
การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา  
สำนักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System หรือ TCAS) ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และได้พัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการรับนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งด้านข้อมูลการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกและการบริหารจัดการสิทธิ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรอบการรับ ตามวิทยาเขตและคณะ รวมถึงมิติต่าง ๆ ที่แสดงถึงทิศทางการดำเนินงานในภาพรวม แนวโน้มการรับเข้าศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนการพัฒนาปรับปรุง และกำหนดนโยบายด้านการรับเข้าศึกษาในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีการศึกษา 2562 สรุปในภาพรวมได้ดังนี้

1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งการรับเป็น 5 รอบ คือ TCAS 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) TCAS 2 โควตา (Quota) TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) TCAS 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) และ TCAS 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) แต่ละรอบมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกัน

2. มีการกำหนดจำนวนรับเข้าศึกษาแต่ละวิทยาเขต แต่ละรอบแตกต่างกันตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ตามรูปแบบการรับและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รวมถึงสอดคล้องตามธรรมชาติของหลักสูตร/สาขาวิชา โดยส่วนใหญ่เน้นรับผ่าน TCAS 4 ร้อยละ 26.6 และ TCAS 3 ร้อยละ 26.3 เนื่องจากเป็นรอบที่รับนักเรียนทั่วไปและรับทั้งประเทศ มีการกำหนดเกณฑ์กลางร่วมกัน โดยใช้คะแนนสอบทางวิชาการ (เช่น O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา) อีกทั้งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 อันดับ ส่วนข้อมูลการสมัคร พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่สนใจสมัครหลักสูตร/สาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของจำนวนผู้สมัครและอัตราการแข่งขัน

3. ภาพรวมของผู้ยืนยันสิทธิ์รวม 5 รอบ คิดเป็นร้อยละ 103.2 เมื่อเทียบกับแผนกลั่นกรอง และร้อยละ 52.7 เมื่อเทียบกับจำนวนรับ สำหรับแนวโน้มการตัดสินใจเข้าศึกษา คือ ผ่านการคัดเลือกแล้วยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนใหญ่มาจาก TCAS 4 ร้อยละ 99.7 และ TCAS 3 ร้อยละ 98.5 ตามลำดับ

4. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (หักจำนวนผู้สละสิทธิ์แล้ว) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์อยู่ในระดับดี คือระหว่างร้อยละ 80-100 ทุกวิทยาเขต แต่เมื่อเทียบกับแผนรับแล้ว จะเห็นว่าค่าร้อยละลดลงค่อนข้างมาก คือระหว่างร้อยละ 30-70 ทุกวิทยาเขต ทั้งนี้ เนื่องจากบางคณะในแต่ละวิทยาเขตมีการปรับเพิ่มจำนวนรับแต่ละรอบหลังทราบจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์และผู้สละสิทธิ์ ในรอบก่อนหน้าแล้ว เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงทำให้ค่าร้อยละลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยสรุปแล้ว ผลลัพธ์จากการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลฉบับนี้ เป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อยอดในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับนิสิตเข้าศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ ทปอ. ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต

## สารบัญ

	หน้า
ที่มาและนโยบาย	4
รูปแบบการรับเข้าศึกษาตามแนวทาง ทปอ.	4
ตารางที่ 1 รูปแบบการรับเข้าศึกษาตามแนวทาง ทปอ. จำแนกตามรอบ	4
รูปแบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	5
ตารางที่ 2 TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย	6
ตารางที่ 3 TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย	8
ข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562	15
ตารางที่ 4 ข้อมูลการรับสมัครภาพรวมทั้งประเทศ จำแนกตามรอบ	15
ตารางที่ 5 ข้อมูลการรับสมัครภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย	15
ตารางที่ 6 อัตราการแข่งขันของการสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามรอบและมหาวิทยาลัย	16
ตารางที่ 7 ข้อมูลการรับสมัคร TCAS 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย	17
ตารางที่ 8 ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย	18
ข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562	20
ตารางที่ 9 ภาพรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามรอบ	20
ตารางที่ 10 ภาพรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รวม 5 รอบ จำแนกตามวิทยาเขต	21
ตารางที่ 11 ร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาแต่ละรอบ จำแนกตามวิทยาเขต	21
ตารางที่ 12 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio จำแนกตามวิทยาเขต	22
ตารางที่ 13 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio	23
ตารางที่ 14 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio	23
ตารางที่ 15 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา จำแนกตามวิทยาเขต	24
ตารางที่ 16 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา	24
ตารางที่ 17 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา	25
ตารางที่ 18 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จำแนกตามวิทยาเขต	25
ตารางที่ 19 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	26
ตารางที่ 20 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	27
ตารางที่ 21 สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	27
ตารางที่ 22 สถิติการสมัครสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	29

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 23 อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	30
ตารางที่ 24 อันดับการเลือกสาขาวิชา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	31
ตารางที่ 25 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission จำแนกตามวิทยาเขต	32
ตารางที่ 26 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission	32
ตารางที่ 27 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission	33
ตารางที่ 28 สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission	34
ตารางที่ 29 สถิติการสมัครสูงสุด 5 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission	35
ตารางที่ 30 อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission	36
ตารางที่ 31 อันดับการเลือกสาขาวิชา TCAS รอบที่ 4 Admission	38
ตารางที่ 32 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำแนกตามวิทยาเขต	39
ตารางที่ 33 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ	39
ตารางที่ 34 ร้อยละของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 5 รอบ จำแนกตามคณะ	40
ตารางที่ 35 ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับและวิทยาเขต	41
ตารางที่ 36 ร้อยละของคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ	42
ตารางที่ 37 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ	43
ตารางที่ 38 เปรียบเทียบร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS จำแนกตามรอบ	45
ตารางที่ 39 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ	45



**รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล**  
**การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)**  
**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562**

### ที่มาและนโยบาย

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับปรุงแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง (ปีการศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมนคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing-house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

### รูปแบบการรับเข้าศึกษาตามแนวทาง ทปอ.

**ตารางที่ 1** รูปแบบการรับเข้าศึกษาตามแนวทาง ทปอ. จำแนกตามรอบ

รอบการรับ	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินงาน
รอบที่ 1 Portfolio	- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	- รับสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย - รับด้วยประวัติผลงาน (Portfolio) หรือคุณสมบัติตามความต้องการที่สาขาวิชากำหนด - ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่อาจมีการสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทางได้ - เป็นการ Pre Screening แต่ไม่ใช่ Open for all

รอบการรับ	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินงาน
รอบที่ 2 โควตา	- นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ / โรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ) - ความสามารถพิเศษ (Talent)	- รับสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย - คัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง (วิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT O-NET) - การสอบความถนัด หรือวิชาเฉพาะสาขาวิชา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน	- นักเรียนทั่วไป (เป็นการรับตรงทั่วประเทศ)	- เป็นการรับโดยใช้ข้อสอบกลาง (วิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT O-NET) - ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ส่วนมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผล และส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ.จัดอันดับ
รอบที่ 4 Admission	- นักเรียนทั่วไป	- เป็นการรับโดยใช้ข้อสอบกลาง (GAT/PAT O-NET) และ GPAX - กำหนดสัดส่วนแ่งล่วงหน้า 3 ปี แบ่งเป็น 10 กลุ่มสาขาวิชา ประมวลผลคะแนนและจัดอันดับ โดย ทปอ.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ	- นักเรียนทั่วไป	- รับสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย - มีหรือไม่มีข้อสอบข้อเขียน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการได้ใน กรณีที่หลักสูตรนั้นได้นิติศาสตร์ไม่ครบตามแผนการรับ จากรอบที่ 1-4 เท่านั้น

## รูปแบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

### 1. TCAS รอบที่ 1 Portfolio

#### 1.1 ความเป็นมาของ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จะไม่มี  
การสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ นักเรียนโควตาที่ไม่ต้องสอบ นักเรียนเครือข่าย  
โดยให้นักเรียนยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัย

Portfolio คือ เอกสารแสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัล  
ที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะสมัคร ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)

#### 1.2 เงื่อนไขและวิธีการ

- 1) ยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยไม่มีการสอบ  
ข้อเขียน แต่สามารถ Pre-Screening แล้วสอบสัมภาษณ์ได้
- 2) ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- 3) รายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ์ได้

### 1.3 โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 2 TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	แผนรับ
1) โครงการเรียนล่วงหน้า	กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการเข้าร่วม โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 และมีผลการเรียนในรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด	354
2) โครงการช่างเผือก	กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์	513
3) โครงการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ	กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานสากลต่าง ๆ	393
4) โครงการรับนักกีฬาทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ	กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีผลงานการแข่งขัน กีฬาระดับตัวแทนทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย	144
5) โครงการโอลิมปิกวิชาการ	ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3 และมีประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า	207
6) โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์	- เป็นผู้มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป - เป็นนักเรียนทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนศรีบุญยานนท์ (โรงเรียนคู่ ศูนย์) - ผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	15



## 1.4 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

### 1.4.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอน ทาง <http://admission.ku.ac.th> และชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด

### 1.4.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก

- 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากำหนด
- 2) เอกสารหลักฐานที่ระบุคุณสมบัติหรือแสดงความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนดหรือผลคะแนนทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
- 3) การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน)

1.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house ซึ่งเป็นระบบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ online ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

## 2. TCAS รอบที่ 2 โควตา

### 2.1 ความเป็นมาของ TCAS รอบที่ 2 โควตา

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และต้องการให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดี สังคมมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การเร่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านเกษตร คุณภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย (Goals) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชทาน ศาสตร์ชุมชนและศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 ด้าน รวมถึงสร้างสังคมที่มีความสุขตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการแสวงหานิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นนโยบายเชิงรุกที่มองเห็นคุณค่าและความสามารถของผู้เรียน เพราะมหาวิทยาลัยต้องการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ต่าง ๆ โดยเน้นองค์ความรู้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายใต้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System :TCAS) จึงมีแนวคิดในการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

- ♦ การส่งเสริมให้นิสิตนำองค์ความรู้ของตนเองไปสร้างชุมชนต้นแบบในท้องถิ่นเกิดของตน หรือชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่น
- ♦ การมองถึงศักยภาพของทายาท หรือผู้สืบทอดของผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการประมง และแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เจริญงอกงาม และความกินดีอยู่ดีของคน

ในชาติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ♦ การแสวงหานิสิตที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะแต่ละด้าน เช่น ด้านดนตรี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

- ♦ ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางภาษา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมากพอที่จะเป็นต้นแบบได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันในบริบทนานาชาติและประชาคมอาเซียน

- ♦ การผลักดันให้บุตรของบุคลากร และบุตรของนิสิตเก่าให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่บุคลากรที่เสียสละและทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชาวเกษตรศาสตร์ ตลอดจนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบัน

- ♦ การสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการต่อยอด และเพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้า และเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

## 2.2 โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 3 TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการที่รับเข้าศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	แผนรับ
1) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ 30 จังหวัด)	เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด	486
2) โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขต กำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี และมีผลงานด้านวิชาการดีเด่น หรือด้านกิจกรรมดีเด่น	433
3) โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ	มีประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาตามชนิดกีฬา ระดับการแข่งขันและอันดับที่ได้รับรางวัล ตามเกณฑ์ที่กำหนด	109

โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	แผนรับ
4) โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ	มีประวัติผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ขับร้อง ตามประเภท ระดับการแข่งขัน และอันดับที่ได้รับรางวัล ตามเกณฑ์ที่กำหนด	76
5) โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรม ตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบการอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ	373
6) โครงการเพชรนนทรี	มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ	201
7) โครงการเด็กไทยสู่สากล	เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ	104
8) โครงการลูกพระพิรุณ	เป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่ หรือนิสิตเก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	115
9) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน	เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี	10
10) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์	เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาด้านวนศาสตร์	165
11) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนะบือ อำเภอนาทวี และอำเภอจะแนะ)	10

## 2.3 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

### 2.3.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอน ทาง <http://admission.ku.ac.th> และชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด

### 2.3.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก

- 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากำหนด
- 2) เอกสารหลักฐานที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะหรือแสดงความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนด
- 3) ผลการทดสอบ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  - 3.1) ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562
  - 3.2) ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
  - 3.3) ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562
  - 3.4) การสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)
  - 3.5) การสอบสัมภาษณ์

2.4 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-house ซึ่งเป็นระบบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ online ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

## 3. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

### 3.1 ความเป็นมาของ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เทียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความป็นอารยะของชาติ โดยมีเป้าหมาย (Goals) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Knowledge of the Land) ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชฯ ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการ และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บูรณาการสอดคล้องกันในภาพรวม

การรับนิสิต ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการให้เท่าเทียมในทุกวิทยาเขต ในขณะเดียวกันตามนโยบายและหลักการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มีการปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนสำเร็จการศึกษา ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรโดยไขข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัย มีความหลากหลายแต่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ตลอดจนถึงสอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา และธรรมชาติของผู้เรียนด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีการดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นรอบ ๆ ตามกรอบเวลาที่ ทปอ. กำหนด และหนึ่งในรอบของการรับนิสิต คือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่งรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. เป็นโครงการรับนิสิตผ่านระบบรับตรง โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยนโยบายการรวมระบบรับตรงของทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกัน และกำหนดรูปแบบการรับสมัครและคัดเลือกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อม สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างแท้จริง

### 3.2 วัตถุประสงค์

3.2.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักการรับบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

3.2.3 เพื่อให้สามารถควบคุมจำนวนการรับเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา ให้เป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.4 เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณภาพเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### 3.3 การรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง <http://mytcas.com> และชำระเงินค่าสมัคร ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติและคะแนนสอบ ดังนี้

3.3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.3.2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

3.3.3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่มีได้นำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก

3.3.4 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตามรายวิชา และเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ในการประมวลผลการคัดเลือก

3.3.5 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกใน 2 กรณี คือ

- 1) กรณีสาขาวิชานั้น กำหนดใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ (ตามข้อ 3.3.4) ในการประมวลผลการคัดเลือก ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT จะเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาเท่านั้น
- 2) กรณีสาขาวิชานั้น ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ จะใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ในการประมวลผลการคัดเลือก
- 3) การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

**3.4 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา** เป็นการยืนยันสิทธิ์แบบ Auto Clearing ในวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. แบ่งเป็น

3.4.1 ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษา ต้องลงชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในวันสัมภาษณ์ จะถือว่า ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และนับเป็น 1 ครั้ง ของการยืนยันสิทธิ์ (Auto Clearing)

3.4.2 ถ้าผู้สมัคร ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้องมาสัมภาษณ์ หรือถ้าเข้าสัมภาษณ์ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ว่า ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น โดยลงชื่อในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่กลับมาขอใช้สิทธิ์นี้ในภายหลังไม่ได้

#### 4. TCAS รอบที่ 4 Admission

##### 4.1 ความเป็นมาของ TCAS รอบที่ 4 Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาสังคมที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยมีเป้าหมาย (Goals) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Knowledge of the Land) ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์แห่งพระราช ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการ และนำไปสู่การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บูรณาการสอดคล้องกันในภาพรวม

การรับนิสิต ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการให้เท่าเทียมในทุกวิทยาเขต ในขณะเดียวกัน ตามนโยบายและหลักการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มีการปรับปรุงแบบการรับเข้าศึกษา โดยให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนสำเร็จการศึกษา ให้จัดการสอบเพื่อคัดเลือกโดหลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยขอสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเขามหาวิทยาลัย ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสม

กับยุคสมัย มีความหลากหลายแต่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา และธรรมชาติของผู้เรียนด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีการดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นรอบ ๆ ตามกรอบเวลาที่ ทปอ. กำหนด และหนึ่งในรอบของการรับนิสิต คือ รอบที่ 4 Admission ซึ่งรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. เป็นระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกผลคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่ทำการบริหารและจัดการสอบวัดผลคือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาข้อสอบ รวมถึงประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยจะทำการกำหนดวัดผลทางการศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

#### 4.2 วัตถุประสงค์

4.2.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.2.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักการรับบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

4.2.3 เพื่อให้สามารถควบคุมจำนวนการรับเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.2.4 เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณภาพ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### 4.3 การรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง <http://mytcas.com> และชำระเงินค่าสมัคร ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติและคะแนนสอบ (100%) ดังนี้

4.3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็น 20%

4.3.2 O-NET (Ordinary National Education Test) เป็นการสอบขั้นพื้นฐานเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตร คิดเป็น 30%

4.3.3 GAT (General Aptitude Test) เป็นการสอบด้านความถนัดทั่วไป โดยเน้นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และภาษาอังกฤษ

4.3.4 PAT (Professional Aptitude Test) เป็นการสอบ ความถนัดเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT คิดเป็น 50% และคะแนน O-NET และ GAT นั้น เป็นการสอบความรู้พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องสอบและเป็นการทดสอบพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในรอบที่ 4 ส่วนคะแนน PAT เป็นการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ต้องการ

4.3.5 เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา เช่น แผนการเรียนวิทย์-คณิต เพศชาย ไม่ตาบอดสี เป็นต้น

4.3.6 การสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

**4.4 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา** เป็นการยืนยันสิทธิ์แบบ Auto Clearing ในวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. แบ่งเป็น

4.4.1 ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษา ต้องลงชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในวันสัมภาษณ์ จะถือว่า ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และนับเป็น 1 ครั้ง ของการยืนยันสิทธิ์ (Auto Clearing)

4.4.2 ถ้าผู้สมัคร ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้องมาสัมภาษณ์ หรือถ้าเข้าสัมภาษณ์ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ว่า ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น โดยลงชื่อในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่กลับมาขอใช้สิทธิ์นี้ในภายหลังไม่ได้

## 5. TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

### 5.1 ความเป็นมาของ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบที่ 5 รับตรงอิสระ จะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะ จะใช้หรือไม่ใช้คะแนนสอบก็ได้ รวมถึงจะมีหรือไม่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติก็ได้ โดยให้นักเรียนยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัย

### 5.2 เงื่อนไขและวิธีการ

5.2.1 ยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก แต่สามารถ Pre-Screening แล้วสอบสัมภาษณ์ได้

5.2.2 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน

5.2.3 รายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ์ได้

### 5.3 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

#### 5.3.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ตามขั้นตอน ทาง <http://admission.ku.ac.th> และชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด

#### 5.3.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก

- 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากำหนด
- 2) เอกสารหลักฐานที่ระบุคุณสมบัติ หรือแสดงความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชา กำหนด หรือผลคะแนนทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
- 3) การสอบสัมภาษณ์

**5.4 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house** ซึ่งเป็นระบบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ online ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)



## ข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

### 1. ข้อมูลการรับสมัครภาพรวมทั้งประเทศ จำแนกตามรอบ

ตารางที่ 4 ข้อมูลการรับสมัครภาพรวมทั้งประเทศ จำแนกตามรอบ

รอบการรับ	จำนวนรับ	ผู้สมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	% ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เทียบกับจำนวนรับ)
TCAS 1	128,984	197,537	86,777	58,189	45.1
TCAS 2	121,654	357,215	73,675	51,183	42.1
TCAS 3	134,142	534,905	66,480	41,649	31.0
TCAS 4	122,523	262,108	52,315	38,489	31.4
TCAS 5	57,027	59,724	24,158	16,402	28.8
<b>ภาพรวม</b>	<b>564,330</b>	<b>1,411,489</b>	<b>303,405</b>	<b>205,912</b>	<b>36.5</b>

ที่มา : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพรวมทั้งประเทศในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 จากจำนวนรับ 564,330 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก 303,405 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 205,912 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.5 จากจำนวนรับ (ผลต่าง 17.3)

หากพิจารณาตามรอบการรับ พบว่า ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเทียบกับแผนรับ ส่วนใหญ่มาจาก รอบที่ 1 Portfolio ร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ รอบที่ 2 โควตา ร้อยละ 42.1 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก พบว่า ส่วนใหญ่มาจากรอบที่ 4 Admission (ร้อยละ 73.6) รองลงมาคือ รอบที่ 2 โควตา (ร้อยละ 69.5) ตามลำดับ

### 2. ข้อมูลการรับสมัครภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ตารางที่ 5 ข้อมูลการรับสมัครภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย	จำนวนรับ	ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	% ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เทียบกับจำนวนรับ)
จุฬาลงกรณ์	10,357	56,909	6,278	60.6
เกษตรศาสตร์	32,554	140,197	17,135	52.6
ขอนแก่น	16,122	82,799	8,064	50.0
เชียงใหม่	13,430	71,971	7,516	56.0
มหิดล	6,539	25,809	3,353	51.3
ธรรมศาสตร์	12,187	94,718	9,317	76.5
สงขลานครินทร์	44,268	72,965	7,856	17.7

ที่มา : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า จำนวนตามแผนรับที่มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 44,268 คน สำหรับผู้สมัคร (รวมทุกรอบของการรับ) ส่วนใหญ่สนใจสมัครที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 140,197 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 94,718 คน

หากพิจารณาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มากที่สุด คือ 17,135 คน ซึ่งแปรผันตามจำนวนผู้สมัคร แต่เมื่อเทียบกับจำนวนรับ พบว่า ส่วนใหญ่ยื่นยันสิทธิ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 60.6 ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในลำดับที่ 4 คือ ร้อยละ 52.6

### 3. อัตราการแข่งขันของการสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ตารางที่ 6 อัตราการแข่งขันของการสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามรอบและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย	อัตราการแข่งขัน				
	TCAS 1	TCAS 2	TCAS 3	TCAS 4	TCAS 5
จุฬาลงกรณ์	1 : 2.6	1 : 7.4	1 : 5.5	1 : 7.1	1 : 2.2
เกษตรศาสตร์	1 : 2.3	1 : 2.6	1 : 7.3	1 : 4.0	1 : 1.1
ขอนแก่น	1 : 3.8	1 : 5.2	1 : 6.9	1 : 6.6	1 : 1.5
เชียงใหม่	1 : 4.3	1 : 6.1	1 : 5.2	1 : 5.4	1 : 0.7
มหิดล	1 : 2.7	1 : 3.4	1 : 4.7	1 : 4.6	1 : 8.3
ธรรมศาสตร์	1 : 6.6	1 : 5.0	1 : 11.1	1 : 6.2	1 : 1.8
สงขลานครินทร์	1 : 0.8	1 : 3.7	1 : 1.8	1 : 1.7	1 : 0.2
ภาพรวม					

(อัตราการแข่งขัน วิเคราะห์จากผู้สมัครเทียบกับแผนรับ)

จากตารางที่ 6 อัตราการแข่งขันการสมัคร TCAS จำแนกตามรอบการรับ พบว่า หากพิจารณาตาม มหาวิทยาลัย จะเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS 2 (อัตราการแข่งขัน 1 : 7.4) และ TCAS 4 (อัตราการแข่งขัน 1 : 7.1) ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันทั้งสองรอบ

สำหรับรอบอื่น จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS 1 (อัตราการแข่งขัน 1 : 6.6) และ TCAS 3 (อัตราการแข่งขัน 1 : 11.1) และหากพิจารณาในภาพรวมของ TCAS ทั้ง 5 รอบ พบว่า อัตราการแข่งขัน 1 : 11.1 นี้ เป็นอัตราการแข่งขันที่สูงที่สุดของการรับ ส่วน TCAS 5 พบว่า อัตราการแข่งขัน สูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (อัตราการแข่งขัน 1 : 8.3)

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเทียบข้อมูลการรับทั้ง 5 รอบ พบว่า อัตราการแข่งขัน สูงสุด คือ TCAS 3 ซึ่งมีอัตราการแข่งขัน 1 : 7.3 รองลงมาคือ TCAS 4 ซึ่งมีอัตราการแข่งขัน 1 : 4.0

4. จำนวนผู้สมัคร TCAS 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2560-2562 เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตารางที่ 7 ข้อมูลการรับสมัคร TCAS 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย	จำนวนรับ			ผู้สมัคร			ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562	2560	2561	2562
จุฬาลงกรณ์	2,881	2,454	2,122	12,400	10,379	15,152	2,879	2,377	1,749
เกษตรศาสตร์	12,163	6,482	9,521	39,982	28,833	38,241	10,094	5,994	6,139
ขอนแก่น	2,733	4,652	2,753	17,219	11,282	18,248	2,627	2,603	1,746
เชียงใหม่	3,919	2,101	2,091	17,712	8,775	11,324	3,793	1,676	1,592
มหิดล	2,152	1,993	2,046	7,510	5,644	9,385	1,981	1,355	1,257
ธรรมศาสตร์	5,137	4,217	4,055	18,281	18,099	25,086	4,825	3,084	3,206
สงขลานครินทร์	8,119	9,104	7,254	14,158	7,411	12,519	3,837	2,149	2,066

ปีการศึกษา 2560 ไม่ได้หักจำนวนผู้สละสิทธิ์ (ซึ่งสละสิทธิ์ได้ตลอดเวลา)

จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้างต้น ของการรับสมัคร TCAS 4 Admission ซึ่งเป็นรอบการรับที่มีปริมาณหรือสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับรอบอื่น พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 มหาวิทยาลัยที่มีการรับมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลี่ยประมาณ 9,389 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉลี่ยประมาณ 8,159 คน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉลี่ยประมาณ 4,470 คน ตามลำดับ

สำหรับจำนวนผู้สมัคร ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลี่ยประมาณ 35,685 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉลี่ยประมาณ 20,489 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉลี่ยประมาณ 15,583 คน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบอัตราการแข่งขันระหว่างจำนวนรับกับจำนวนผู้สมัคร เฉลี่ยรวม 3 ปีการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัตราการแข่งขัน 1 : 5.1 (สมัคร 12,644 คน จำนวนรับ 2,486 คน) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1 : 4.7 (สมัคร 12,604 คน จำนวนรับ 2,704 คน ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 3.8 (สมัคร 35,685 คน จำนวนรับ 9,389 คน) ตามลำดับ

สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เฉลี่ยรวม 3 ปีการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,409 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,705 คน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,684 คน ตามลำดับ

5. ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 Admission เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2560-2562

ตารางที่ 8 ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 จำแนกตามมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย	จำนวนรับ	ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	% ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เทียบกับจำนวนรับ)
<b>ปีการศึกษา 2560</b>				
จุฬาลงกรณ์	2,881	12,400	2,879	99.9
เกษตรศาสตร์	12,163	39,982	10,094	83.0
ขอนแก่น	2,733	17,219	2,627	96.1
เชียงใหม่	3,919	17,712	3,793	96.8
มหิดล	2,152	7,510	1,981	92.1
ธรรมศาสตร์	5,137	18,281	4,825	93.9
สงขลานครินทร์	8,119	14,158	3,837	47.3
<b>ปีการศึกษา 2561</b>				
จุฬาลงกรณ์	2,454	10,379	2,377	96.9
เกษตรศาสตร์	6,482	28,833	5,994	92.5
ขอนแก่น	4,652	11,282	2,603	56.0
เชียงใหม่	2,101	8,775	1,676	79.8
มหิดล	1,993	5,644	1,355	68.0
ธรรมศาสตร์	4,217	18,099	3,084	73.1
สงขลานครินทร์	9,104	7,411	2,149	23.6
<b>ปีการศึกษา 2562</b>				
จุฬาลงกรณ์	2,122	15,152	1,749	82.4
เกษตรศาสตร์	9,521	38,241	6,139	64.5
ขอนแก่น	2,753	18,248	1,746	63.4
เชียงใหม่	2,091	11,324	1,592	76.1
มหิดล	2,046	9,385	1,257	61.4
ธรรมศาสตร์	4,055	25,086	3,206	79.1
สงขลานครินทร์	7,254	12,519	2,066	28.5

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้างต้น ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 Admission ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 สรุปได้ว่า

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยื่นยันสิทธิ์เข้าศึกษา) มากที่สุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,879 คน (จากจำนวนรับ 2,881 คน) คิดเป็นร้อยละ 99.9 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,793 คน (จากจำนวนรับ 3,919 คน) คิดเป็นร้อยละ 96.8 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,627 คน (จากจำนวนรับ 2,733 คน) คิดเป็นร้อยละ 96.1 ตามลำดับ

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยื่นยันสิทธิ์เข้าศึกษา) มากที่สุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,377 คน (จากจำนวนรับ 2,454 คน) คิดเป็นร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,676 คน (จากจำนวนรับ 2,101 คน) คิดเป็นร้อยละ 79.8 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,084 คน (จากจำนวนรับ 4,217 คน) คิดเป็นร้อยละ 73.1 ตามลำดับ

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยื่นยันสิทธิ์เข้าศึกษา) มากที่สุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,749 คน (จากจำนวนรับ 2,122 คน) คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,206 คน (จากจำนวนรับ 4,055 คน) คิดเป็นร้อยละ 79.1 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,592 คน (จากจำนวนรับ 2,091 คน) คิดเป็นร้อยละ 76.1 ตามลำดับ

กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนรับมากที่สุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลี่ยร้อยละ 93.1 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 84.2 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 82.0 ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ว่า ปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10,094 คน (จากจำนวนรับ 12,163 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.0 ปีการศึกษา 2561 มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5,994 คน (จากจำนวนรับ 6,482 คน) ร้อยละ 92.5 และปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6,139 คน (จากจำนวนรับ 9,521 คน) ร้อยละ 64.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ จะเห็นว่า ปีการศึกษา 2560-2561 ค่าร้อยละผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ได้หักจำนวนผู้สละสิทธิ์ออก กล่าวคือ ผู้ยื่นยันสิทธิ์สามารถสละสิทธิ์ได้ตลอดเวลา ทปอ. ไม่ได้มีแนวทางหรือกำหนดการสละสิทธิ์เป็นรอบ ๆ เหมือนปีการศึกษา 2562

**ข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562**

**1. ภาพรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

**ตารางที่ 9** ภาพรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามรอบ

ข้อ	รายละเอียด	TCAS 1	TCAS 2	TCAS 3	TCAS 4	TCAS 5
1	คณะที่เปิดรับ	32	33	33	33	27
2	แผนรับ	4,398	5,229	9,438	9,521	3,940
3	ผู้สมัคร	10,241	13,323	68,593	38,241	6,430
4	ผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านสอบสัมภาษณ์)	4,432	3,068	5,188	6,410	1,847
5	ผู้ไม่ใช่สิทธิ์/เลือกที่อื่น/ไม่เข้าระบบ	1,619	704	1,809	1,154	-
6	ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา	2,813	2,364	5,111	6,389	1,847
7	สละสิทธิ์หลังจากยืนยันแล้ว	228	58	484	250	369
8	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	2,585	2,306	4,627	6,139	1,478
9	ร้อยละของการตัดสินใจเข้าศึกษา (ได้แล้วเอา)	63.5	77.1	98.5	99.7	-
10	ร้อยละของการรับเข้า (เทียบกับแผนรับ)	58.8	44.1	49.0	64.5	37.5
11	<b>รวมผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 2562</b>	<b>17,135</b>				

- หมายถึง ไม่มีรายงานข้อมูล เนื่องจากเป็นการรับบุคคลเข้าศึกษารอบสุดท้ายของปีการศึกษา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านสอบสัมภาษณ์) จึงเท่ากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

จากตารางที่ 9 พบว่า ในภาพรวม ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลังจากหักจำนวนผู้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 17,135 คน หากพิจารณา ร้อยละของการตัดสินใจเข้าศึกษา คือ ผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านสอบสัมภาษณ์) แล้วยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนใหญ่มาจาก TCAS 4 ร้อยละ 99.7 รองลงมาคือ TCAS 3 ร้อยละ 98.5 ตามลำดับ

หากพิจารณาข้อมูลร้อยละของการรับเข้าศึกษา คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเทียบกับแผนรับแต่ละรอบพบว่า ส่วนใหญ่มาจาก TCAS 4 ร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ TCAS 1 ร้อยละ 58.8 ตามลำดับ

**หมายเหตุ**

1. TCAS 1 รับทุกคณะ ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์
2. TCAS 5 รับทุกคณะ ยกเว้น คณะวนศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการชลประทาน และเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
3. TCAS 3 และ TCAS 4 ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ จะยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (Auto clearing)
4. TCAS 5 จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านสอบสัมภาษณ์) และผู้ยืนยันสิทธิ์ คือ จำนวนเก็บตกทั้งหมดทุกช่องทางการรับ เนื่องจากเป็นการรับรอบสุดท้าย
5. TCAS 5 รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 73 คน

## 2. ภาพรวมการรับ TCAS รวม 5 รอบ

ตารางที่ 10 ภาพรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รวม 5 รอบ จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนกสมัคร	แผนรับ	ยืนยันสิทธิ์	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ
บางเขน	8,330	13,967	9,400	630	8,770	105.3
กำแพงแสน	3,645	6,723	4,261	268	3,993	109.5
ศรีราชา	2,895	6,733	3,162	205	2,957	102.1
สกลนคร	1,728	5,103	1,701	286	1,415	81.9
<b>รวม</b>	<b>16,598</b>	<b>32,526</b>	<b>18,524</b>	<b>1,389</b>	<b>17,135</b>	<b>103.2</b>

จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาพรวม ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง 5 รอบ จำนวน 17,135 คน จากแผนกสมัคร จำนวน 16,598 คน คิดเป็นร้อยละ 103.2 (และคิดเป็นร้อยละ 52.7 จากแผนรับ) หากพิจารณาตามวิทยาเขต จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเกินจากแผนกสมัครเล็กน้อย (เกิน 100%) ยกเว้นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 81.9

## 3. ร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาแต่ละรอบ

ตารางที่ 11 ร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาแต่ละรอบ จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ (คน)	TCAS 1	TCAS 2	TCAS 3	TCAS 4	TCAS 5
บางเขน	43.0 (13,967)	10.1 (1,415)	15.1 (2,109)	34.1 (4,764)	32.5 (4,546)	8.1 (1,133)
กำแพงแสน	20.7 (6,723)	9.8 (662)	15.5 (1,042)	30.2 (2,032)	34.2 (2,300)	10.2 (687)
ศรีราชา	20.7 (6,733)	15.2 (1,023)	20.8 (1,398)	30.8 (2,072)	27.1 (1,825)	6.2 (415)
สกลนคร	15.7 (5,103)	25.4 (1,298)	13.3 (680)	11.2 (570)	16.7 (850)	33.4 (1,705)
<b>รวม</b>	<b>100.0 (32,526)</b>	<b>13.5 (4,398)</b>	<b>14.6 (5,229)</b>	<b>26.3 (9,438)</b>	<b>26.6 (9,521)</b>	<b>11.0 (3,940)</b>

ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ แผนรับ (คน)

จากตารางที่ 11 แสดงร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ เทียบกับแผนรับของแต่ละวิทยาเขต พบว่า ในภาพรวม ส่วนใหญ่เน้นรับบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS 4 คิดเป็นร้อยละ 26.6 และ TCAS 3 ร้อยละ 26.3 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นรอบที่รับทั่วประเทศ ใช้คะแนนทดสอบกลาง ได้แก่ GAT/PAT O-NET และวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นเกณฑ์การพิจารณา อีกทั้งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 อันดับสาขาวิชา

หากเปรียบเทียบกับรอบอื่น ๆ ในวิทยาเขตเดียวกัน บางเขนและวิทยาเขตศรีราชา เน้นการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS 3 คิดเป็นร้อยละ 34.1 และร้อยละ 30.8 ตามลำดับ วิทยาเขตกำแพงแสน ส่วนใหญ่รับผ่าน TCAS 4 คิดเป็นร้อยละ 34.2 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่รับผ่าน TCAS 5 คิดเป็นร้อยละ 33.4

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากภายในวิทยาเขต พบว่า บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา เน้นการรับผ่าน TCAS 3 และ TCAS 4 ส่วนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เน้นการรับผ่าน TCAS 1 และ TCAS 5

#### 4. ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ตารางที่ 12 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ	สมัคร	ยืนยันสิทธิ์	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ *	ร้อยละ **
บางเขน	1,415	4,381	929	98	831	89.5	58.7
กำแพงแสน	662	1,646	608	33	575	94.6	86.9
ศรีราชา	1,023	1,582	335	16	319	95.2	31.2
สกลนคร	1,298	2,632	941	81	860	91.4	66.3
รวม	4,398	10,241	2,813	228	2,585	91.9	58.8

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวม TCAS 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ 4,398 คน มีผู้สมัครรวม 10,241 คน ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS จำนวน 2,813 คน สละสิทธิ์ในระบบ 228 คน คงเหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2,585 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.9 จากจำนวนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 58.8 จากแผนรับ

หากพิจารณาจำแนกตามวิทยาเขต เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า วิทยาเขตศรีราชา มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ ร้อยละ 95.2 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 94.6 แต่เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 86.9 รองลงมาคือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 66.3

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตคือ เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \* มากกว่าร้อยละ 80 ทั้งหมด แต่หากพิจารณาข้อมูลร้อยละ \*\* แล้ว วิทยาเขตกำแพงแสนยังมีค่าร้อยละ \*\* ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 80 คือ ร้อยละ 86.9



## 5. TCAS รอบที่ 1 Portfolio: คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 13 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาเขต	คณะ	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	สิ่งแวดล้อม	72 / 32	225.0
กำแพงแสน	ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	39 / 25	156.0
ศรีราชา	วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	60 / 130	46.2
สกลนคร	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	281 / 327	85.9

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาตามคณะและวิทยาเขต พบว่า คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ คณะสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 225.0 วิทยาเขตกำแพงแสน คือ คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ร้อยละ 156.0 ซึ่งเกินจากแผนรับทั้ง 2 คณะ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 85.9 และวิทยาเขตศรีราชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร้อยละ 46.2 ตามลำดับ

## 6. TCAS รอบที่ 1 Portfolio: สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 14 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาเขต	สาขาวิชา	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	วิศวกรรมการบินและอวกาศ	18 / *	*
กำแพงแสน	การโรงแรมและภัตตาคาร	23 / 5	460.0
ศรีราชา	การบัญชีบริหาร	26 / 24	108.3
	การจัดการโลจิสติกส์	26 / 24	
สกลนคร	ภาษาอังกฤษ	68 / 35	194.3

\* สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มาจากโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์ (รับ 20 คน)

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ซึ่งกำหนดให้เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตกำแพงแสน คือ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ร้อยละ 460.0 ซึ่งเกินจากแผนรับ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) ร้อยละ 194.3 และวิทยาเขตศรีราชา คือ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (คณะวิทยาการจัดการ) ร้อยละ 108.3 ตามลำดับ ซึ่งทุกสาขาวิชาที่มีจำนวนเกินแผนรับของสาขาทั้งหมด

## 7. ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา

ตารางที่ 15 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ	สมัคร	ยืนยันสิทธิ์	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ *	ร้อยละ **
บางเขน	2,109	8,710	1,042	29	1,013	97.2	48.0
กำแพงแสน	1,042	1,524	513	10	503	98.1	48.3
ศรีราชา	1,398	1,502	761	13	748	98.3	53.5
สกลนคร	680	1,587	48	6	42	87.5	6.2
รวม	5,229	13,323	2,364	58	2,306	97.5	44.1

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 15 พบว่า ในภาพรวม TCAS 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ 5,229 คน มีผู้สมัครรวม 13,323 คน ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS จำนวน 2,364 คน สละสิทธิ์ในระบบ 58 คน คงเหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2,306 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.5 จากจำนวนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 44.1 จากแผนรับ

หากพิจารณาจำแนกตามวิทยาเขต เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า วิทยาเขต ศรีราชา มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 98.1 ซึ่งใกล้เคียงกันมาก แต่เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิทยาเขตศรีราชา เช่นกันร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 48.3

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตคือ เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \* มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งหมด แต่หากพิจารณาข้อมูลร้อยละ \*\* แล้ว ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \*\* ในระดับที่น้อยลงค่อนข้างมาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 60

## 8. TCAS รอบที่ 2 โควตา: คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 16 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา

วิทยาเขต	คณะ	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	สิ่งแวดล้อม	47 / 33	142.4
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	146 / 224	65.2
ศรีราชา	วิทยาการจัดการ	501 / 564	88.8
สกลนคร	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	16 / 103	15.5

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาตามคณะและวิทยาเขต พบว่า คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ คณะสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 142.4 วิทยาเขตศรีราชา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ

88.8 วิทยาเขตกำแพงแสน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร้อยละ 65.2 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 15.5 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวม บางเขน (คณะสิ่งแวดล้อม) มีจำนวนเกินแผนรับเช่นเดียวกับรอบที่ 1 Portfolio ส่วนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ค่อนข้างน้อยมาก

## 9. TCAS รอบที่ 2 โควตา: สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 17 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา

วิทยาเขต	สาขาวิชา	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	วิศวกรรมเครื่องกล	9 / 5	180.0
กำแพงแสน	ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ	41 / 20	205.0
ศรีราชา	การจัดการโลจิสติกส์	73 / 30	243.3
สกลนคร	วิศวกรรมไฟฟ้า	4 / 5	80.0

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ร้อยละ 180.0 วิทยาเขตกำแพงแสน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ร้อยละ 205.0 วิทยาเขตศรีราชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (คณะวิทยาการจัดการ) ร้อยละ 243.3 ซึ่งเกินจากแผนรับทั้งหมด และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ร้อยละ 80.0 ตามลำดับ ซึ่งในภาพรวมมีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เกินร้อยละ 80 ทั้งหมด

## 10. ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ตารางที่ 18 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ	สมัคร	ยืนยันสิทธิ์	ไม่ยืนยัน	ไม่ผ่าน	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ *	ร้อยละ **
บางเขน	4,764	51,166	2,989	45	49	293	2,696	90.2	56.6
กำแพงแสน	2,032	11,109	1,205	18	-	108	1,097	91.0	54.0
ศรีราชา	2,072	5,619	870	9	-	80	790	90.8	38.1
สกลนคร	570	699	47	-	-	3	44	93.6	7.7
รวม	9,438	68,593	5,111	72	49	484	4,627	90.5	49.0

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 18 พบว่า ในภาพรวม TCAS 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ 9,438 คน มีผู้สมัครรวม 68,593 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (Auto Clearing) จำนวน 5,111 คน (ไม่ยืนยันสิทธิ์ 72 คน) ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 49 คน (เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ แผนการเรียนไม่ตรงตามที่กำหนด) สละสิทธิ์ในระบบ 484 คน คงเหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4,627 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.5 จากจำนวนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 49.0 จากแผนรับ

หากพิจารณาจำแนกตามวิทยาเขต เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า วิทยาเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 93.6 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 91.0 แต่เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากบางเขน ร้อยละ 56.6 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 54.0 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตคือ เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \* มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งหมด แต่หากพิจารณาข้อมูลร้อยละ \*\* แล้ว ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \*\* ในระดับที่น้อยลงค่อนข้างมาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งหมด

### 11. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 19 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	คณะ	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	สิ่งแวดล้อม	32 / 40	80.0
	วิทยาลัยการชลประทาน	40 / 50	
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	189 / 306	61.8
ศรีราชา	วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	207 / 350	59.1
สกลนคร	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	44 / 70	20.0

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาตามคณะและวิทยาเขต พบว่า คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ คณะสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการชลประทาน ร้อยละ 80.0 เท่ากัน วิทยาเขตกำแพงแสน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร้อยละ 61.8 วิทยาเขตศรีราชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร้อยละ 59.1 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวม บางเขน (คณะสิ่งแวดล้อม) มีจำนวนเกินแผนรับเช่นเดียวกับรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 โควตา ส่วนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ค่อนข้าง น้อยมาก

## 12. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 20 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	สาขาวิชา	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา	11 / 11	100.0
	ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา	15 / 15	
กำแพงแสน	วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)	22 / 25	88.0
ศรีราชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	55 / 70	78.6
สกลนคร	เคมีประยุกต์	34 / 45	60.0

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์) ร้อยละ 100.0 ซึ่งครบตามแผนรับที่กำหนดไว้ วิทยาเขตกำแพงแสน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) ร้อยละ 88.0 วิทยาเขตศรีราชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ร้อยละ 78.6 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ร้อยละ 60.0 ตามลำดับ

## 13. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก

ตารางที่ 21 สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	สมัครรวม	อันดับ	คณะ	ผู้สมัคร	ร้อยละ *
ภาพรวม	68,593	1	มนุษยศาสตร์	11,605	16.9
		2	บริหารธุรกิจ	10,078	14.7
		3	วิศวกรรมศาสตร์	7,497	10.9
			สังคมศาสตร์	7,482	
บางเขน	51,166 (74.6)	1	มนุษยศาสตร์	11,605	22.7
		2	บริหารธุรกิจ	10,078	19.7
		3	วิศวกรรมศาสตร์	7,497	14.7
กำแพงแสน	11,109 (16.2)	1	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	7,362	66.3
		2	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	1,541	13.9
		3	ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	1,300	11.7
ศรีราชา	5,619 (8.2)	1	วิทยาการจัดการ	3,378	60.1
		2	วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	1,029	18.3
		3	วิทยาศาสตร์ ศรีราชา	727	12.9

วิทยาเขต	สมัครรวม	อันดับ	คณะ	ผู้สมัคร	ร้อยละ *
สกลนคร	699 (1.0)	1	ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	326	46.6
		2	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	180	25.8
		3	สาธารณสุขศาสตร์	132	18.9

หมายเหตุ 1. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครรวม

2. ร้อยละ \* คือ จำนวนผู้สมัครของคณะเทียบจากจำนวนผู้สมัครรวมของวิทยาเขต

จากตารางที่ 21 แสดงสถิติการสมัครสูงสุดในภาพรวม ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ทั่วประเทศ ร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า จำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 68,593 คน โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์ 11,605 คน ร้อยละ 16.9 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ 10,078 คน ร้อยละ 14.7 คณะ วิศวกรรมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ 7,497 คน และ 7,482 คน ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.9 เท่ากัน ทั้งนี้ 3 อันดับแรก เป็นคณะในบางเขนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หากพิจารณาแยกตามวิทยาเขต พบว่า เมื่อเทียบกับผู้สมัครในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บางเขน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 51,166 คน ร้อยละ 74.6 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์ 11,605 คน ร้อยละ 22.7 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ 10,078 คน ร้อยละ 19.7 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,497 คน ร้อยละ 14.7 ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 11,109 คน ร้อยละ 16.2 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7,362 คน ร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1,541 คน ร้อยละ 13.9 และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,300 คน ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 5,619 คน ร้อยละ 8.2 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะ วิทยาการจัดการ 3,378 คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1,029 คน ร้อยละ 18.3 และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 727 คน ร้อยละ 12.9 ตามลำดับ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 699 คน ร้อยละ 1.0 โดยคณะที่มีผู้สมัคร สูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 326 คน ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ 180 คน ร้อยละ 25.8 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 132 คน ร้อยละ 18.9 ตามลำดับ

#### 14. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: สถิติการสมัครสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก

ตารางที่ 22 สถิติการสมัครสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	จำนวนผู้สมัคร (คน)
บางเขน	1	การเงิน	3,237
	2	ภาษาอังกฤษ	3,230
	3	การตลาด	2,968
กำแพงแสน	1	การจัดการธุรกิจการบิน	801
	2	การบัญชีบริหาร	632
	3	นวัตกรรมการท่องเที่ยว	609
ศรีราชา	1	การจัดการโลจิสติกส์	662
	2	การบัญชีบริหาร	390
	3	ธุรกิจระหว่างประเทศ	384
สกลนคร	1	สาธารณสุขศาสตร์	102
	2	ภาษาอังกฤษ	83
		นิติศาสตร์	
3	การบัญชี	47	

จากตารางที่ 22 แสดงสถิติการสมัครสูงสุดในภาพรวม ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด สาขาวิชาในบางเขนที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาวิชาการเงิน (คณะบริหารธุรกิจ) 3,237 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์) 3,230 คน และสาขาวิชาการตลาด (คณะบริหารธุรกิจ) 2,968 คน ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 801 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 632 คน และสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 609 คน ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 สาขาวิชานี้ อยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์ 662 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 390 คน และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 384 คน ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 สาขาวิชานี้ อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 102 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 83 คน เท่ากัน และสาขาวิชาการบัญชี 47 คน ซึ่งทั้ง 3 สาขาวิชานี้ อยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการทั้งหมด

ทั้งนี้ จะเห็นว่า ข้อมูลผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามลำดับ

### 15. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก

ตารางที่ 23 อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	รับ	ผู้สมัคร	อัตราการแข่งขัน
บางเขน	1	รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	2	732	1 : 366
	2	รัฐศาสตร์ (การปกครองและบริหารการจัดการท้องถิ่น)	2	569	1 : 285
	3	นิเทศศาสตร์	10	1,991	1 : 199
กำแพงแสน	1	การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา	3	211	1 : 42
	2	ภาษาอังกฤษ	15	535	1 : 33
	3	การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา	10	562	1 : 28
ศรีราชา	1	การจัดการโลจิสติกส์	30	662	1 : 22
	2	การบัญชีบริหาร	30	390	1 : 13
	3	ธุรกิจระหว่างประเทศ	30	384	1 : 6
		การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	30	375	
สกลนคร	1	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	5	45	1 : 9
	2	วิศวกรรมไฟฟ้า	5	39	1 : 8
	3	วิศวกรรมโยธา	5	29	1 : 6

จากตารางที่ 23 แสดงอัตราการแข่งขันสูงสุดในภาพรวม ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด สาขาวิชาในบางเขนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คณะสังคมศาสตร์ (รับ 2 คน สมัคร 732 คน) สัดส่วน 1 : 366 รองลงมาคือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและบริหารการจัดการท้องถิ่น) คณะสังคมศาสตร์ (รับ 2 คน สมัคร 569 คน) สัดส่วน 1 : 285 และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (รับ 10 คน สมัคร 1,991 คน) สัดส่วน 1 : 199 ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รับ 3 คน สมัคร 211 คน) สัดส่วน 1 : 42 รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (รับ 15 คน สมัคร 535 คน) สัดส่วน 1 : 33 และสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รับ 10 คน สมัคร 562 คน) สัดส่วน 1 : 28 ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รับ 30 คน สมัคร 662 คน) สัดส่วน 1 : 22 รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (รับ 30 คน สมัคร 390 คน) สัดส่วน 1 : 13 และ



สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (รับ 30 คน สมัคร 384 คน) และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (รับ 30 คน สมัคร 375 คน) สัดส่วน 1 : 6 เท่ากัน ซึ่งทุกสาขาวิชาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับ 5 คน สมัคร 45 คน) สัดส่วน 1 : 9 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รับ 5 คน สมัคร 39 คน) สัดส่วน 1 : 8 และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับ 5 คน สมัคร 29 คน) สัดส่วน 1 : 6 ตามลำดับ ซึ่งทุกสาขาวิชาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ข้อสังเกตคือ อัตราการแข่งขันสูงสุดส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

## 16. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน: อันดับการเลือกสาขาวิชา

ตารางที่ 24 อันดับการเลือกสาขาวิชา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วิทยาเขต	ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3	อันดับ 4	อันดับ 5	อันดับ 6
บางเขน	3,974	782	834	806	699	487	366
		19.7	21.0	20.3	17.6	12.3	9.2
กำแพงแสน	1,637	264	298	326	323	243	183
		16.1	18.2	19.9	19.7	14.8	11.2
ศรีราชา	1,200	166	189	233	238	215	159
		13.8	15.8	19.4	19.8	17.9	13.3
สกลนคร	109	23	29	14	17	15	11
		21.1	26.6	12.8	15.6	13.8	10.1
รวม	6,920	1,235	1,350	1,379	1,277	960	719
		17.8	19.5	19.9	18.5	13.9	10.4

หมายเหตุ ไม่รวมจำนวนรับผ่าน กสพท. 100 คน

ตารางที่ 24 แสดงอันดับการเลือกสาขาวิชาของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 3 ร้อยละ 19.9 (1,379 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 2 ร้อยละ 19.5 (1,350 คน) ซึ่งใกล้เคียงกัน และอันดับที่ 4 ร้อยละ 18.5 (1,277 คน) ตามลำดับ

หากพิจารณาตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 21.0 (834 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 3 ร้อยละ 20.3 (806 คน) ตามลำดับ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 3 ร้อยละ 19.9 (326 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 4 ร้อยละ 19.7 (323 คน) วิทยาเขตศรีราชา ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 4 ร้อยละ 19.8 (238 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 3 ร้อยละ 19.4 (233 คน) และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 26.6 (29 คน) และอันดับที่ 1 ร้อยละ 21.1 (23 คน) ตามลำดับ

## 17. ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

ตารางที่ 25 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ	สมัคร	ยืนยันสิทธิ์	ไม่ยืนยัน	ไม่ผ่าน	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ *	ร้อยละ **
บางเขน	4,546	23,847	3,578	14	26	125	3,453	96.5	76.0
กำแพงแสน	2,300	9,265	1,645	6	1	56	1,589	96.6	69.1
ศรีราชา	1,825	4,508	1,014	1	9	54	960	94.7	52.6
สกลนคร	850	621	152	-	-	15	137	90.1	16.1
<b>รวม</b>	<b>9,521</b>	<b>38,241</b>	<b>6,389</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	<b>6,139</b>	<b>96.1</b>	<b>64.5</b>

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 25 พบว่า ในภาพรวม TCAS 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ 9,521 คน มีผู้สมัครรวม 38,241 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (Auto Clearing) จำนวน 6,389 คน (ไม่ยืนยันสิทธิ์ 21 คน) ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 36 คน (เนื่องจากแผนการเรียนไม่ตรงตามที่กำหนด) สละสิทธิ์ในระบบ 250 คน คงเหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6,139 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.1 จากจำนวนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 64.5 จากแผนรับ

หากพิจารณาจำแนกตามวิทยาเขต เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า วิทยาเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 96.6 รองลงมาคือ บางเขน ร้อยละ 96.5 แต่เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากบางเขน ร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 69.1 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตคือ เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \* มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งหมด แต่หากพิจารณาข้อมูลร้อยละ \*\* แล้ว ทุกวิทยาเขตมีค่าร้อยละ \*\* ในระดับที่น้อยลงตามลำดับ

## 18. TCAS รอบที่ 4 Admission: คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 26 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	คณะ	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	บริหารธุรกิจ	296 / 320	92.5
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	173 / 230	75.2
ศรีราชา	วิทยาการจัดการ	514 / 720	71.4
สกลนคร	สาธารณสุขศาสตร์	31 / 100	31.0

จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาตามคณะและวิทยาเขต พบว่า คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 92.5 วิทยาเขตกำแพงแสน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร้อยละ 75.2 วิทยาเขตศรีราชา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 71.4 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 31.0 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมส่วนใหญ่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นไปตามแผนรับ ส่วนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ค่อนข้างน้อย

#### 19. TCAS รอบที่ 4 Admission: สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 27 สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	สาขาวิชา	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	สัตววิทยา	21 / 21	100.0
	เคมีอุตสาหกรรม	15 / 15	
	วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ	15 / 15	
	ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา	4 / 4	
	จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)	20 / 20	
	พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	10 / 10	
	ภาษาญี่ปุ่น	10 / 10	
	ภาษาจีน	8 / 8	
	ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	16 / 16	
กำแพงแสน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	20 / 20	100.0
	วิศวกรรมอาหาร	10 / 10	
	เคมี	30 / 30	
ศรีราชา	วิศวกรรมโยธา	24 / 25	96.0
	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	24 / 25	
สกลนคร	วิศวกรรมโยธา	4 / 5	80.0

จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดของบางเขน (เมื่อเทียบกับแผนรับ) คือ สาขาวิชาสัตววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (คณะสังคมศาสตร์) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ร้อยละ 100.0 เท่ากัน ซึ่งครบตามแผนรับที่กำหนดไว้

วิทยาเขตกำแพงแสน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) และสาขาวิชาเคมี (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ร้อยละ 100.0 เท่ากัน ซึ่งครบตามแผนรับที่กำหนดไว้

วิทยาเขตศรีราชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ร้อยละ 96.0

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ร้อยละ 80.0

## 20. TCAS รอบที่ 4 Admission: สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก

ตารางที่ 28 สถิติการสมัครสูงสุด 3 คณะแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	สมัครรวม	อันดับ	คณะ	ผู้สมัคร	ร้อยละ *
ภาพรวม	38,241	1	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	6,697	17.5
		2	สังคมศาสตร์	4,198	11.0
		3	มนุษยศาสตร์	3,619	9.5
บางเขน	23,847 (62.4)	1	สังคมศาสตร์	4,198	17.6
		2	มนุษยศาสตร์	3,619	15.2
		3	บริหารธุรกิจ	3,427	14.4
กำแพงแสน	9,265 (24.2)	1	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	6,697	72.3
		2	ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	1,095	11.8
		3	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	861	9.3
ศรีราชา	4,508 (11.8)	1	วิทยาการจัดการ	3,056	60.1
		2	วิทยาศาสตร์ ศรีราชา	457	10.1
		3	วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	451	10.0
สกลนคร	621 (1.6)	1	ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	369	59.4
		2	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	117	18.8
		3	สาธารณสุขศาสตร์	113	18.2

หมายเหตุ 1. ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครรวม

2. ร้อยละ \* คือ จำนวนผู้สมัครของคณะเทียบจากจำนวนผู้สมัครรวมของวิทยาเขต

จากตารางที่ 28 แสดงสถิติการสมัครสูงสุดในภาพรวม ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า จำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 38,241 คน โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6,697 คน ร้อยละ 17.5 รองลงมาคือ คณะสังคมศาสตร์ 4,198 คน ร้อยละ 11.0 และคณะมนุษยศาสตร์ 3,619 คน ร้อยละ 9.5 ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หากพิจารณาแยกตามวิทยาเขต พบว่า เมื่อเทียบกับผู้สมัครในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บางเขน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 23,847 คน ร้อยละ 62.4 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะสังคมศาสตร์ 4,198 คน ร้อยละ 17.6 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ 3,619 คน ร้อยละ 15.2 และคณะบริหารธุรกิจ 3,427 คน ร้อยละ 14.4 ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 9,265 คน ร้อยละ 24.2 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6,697 คน ร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,095 คน ร้อยละ 11.8 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 861 คน ร้อยละ 9.3 ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 4,508 คน ร้อยละ 11.8 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3,056 คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 457 คน ร้อยละ 10.1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 451 คน ร้อยละ 10.0 ตามลำดับ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผู้สมัครทั้งสิ้น 621 คน ร้อยละ 1.6 โดยคณะที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 369 คน ร้อยละ 59.4 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 117 คน ร้อยละ 18.8 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 113 คน ร้อยละ 18.2 ตามลำดับ

## 21. TCAS รอบที่ 4 Admission: สถิติการสมัครสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก

ตารางที่ 29 สถิติการสมัครสูงสุด 5 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	อันดับ	คณะ	จำนวนผู้สมัคร (คน)
บางเขน	1	นิเทศศาสตร์	1,124
	2	บัญชี	874
	3	การจัดการ	673
	4	ภาษาอังกฤษ	533
	5	วิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มบางเขน)	531
กำแพงแสน	1	ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)	555
	2	การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 2	521
	3	การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	515
	4	นวัตกรรมการท่องเที่ยว	463
	5	ภาษาอังกฤษ	443
ศรีราชา	1	การจัดการโลจิสติกส์	400
	2	การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)	301
	3	การเงินและการลงทุน	254
	4	การตลาด	246
	5	ธุรกิจระหว่างประเทศ	228

วิทยาเขต	อันดับ	คณะ	จำนวนผู้สมัคร (คน)
สกลนคร	1	ภาษาอังกฤษ	107
	2	นิติศาสตร์	80
	3	สาธารณสุขศาสตร์	76
	4	การบัญชี	59
	5	การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	55

จากตารางที่ 29 แสดงสถิติการสมัครสูงสุด 5 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์) 1,124 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาบัญชี (คณะบริหารธุรกิจ) 874 คน สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 673 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์) 533 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มบางเขน เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2) (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 531 คน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ส่วนใหญ่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า อยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด กล่าวคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 555 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบ PAT7) 521 คน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 515 คน สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 463 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 443 คน ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา พบว่า อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ กล่าวคือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 400 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 301 คน สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 254 คน สาขาวิชาการตลาด 246 คน และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 228 คน ตามลำดับ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 107 คน รองลงมาคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 80 คน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 76 คน สาขาวิชาการบัญชี (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 59 คน และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 55 คน ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

## 22. TCAS รอบที่ 4 Admission: อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก

ตารางที่ 30 อัตราการแข่งขันสูงสุด 3 สาขาวิชาแรก ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	รับ	ผู้สมัคร	อัตราการแข่งขัน
บางเขน	1	จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)	7	233	1 : 33
	2	ธุรกิจการเกษตร	15	438	1 : 29
	3	นิติศาสตร์	40	1,124	1 : 28

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	รับ	ผู้สมัคร	อัตราการแข่งขัน
กำแพงแสน	1	ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ	15	256	1 : 17
	2	วิศวกรรมอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์	10	151	1 : 15
	3	การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา	35	404	1 : 12
	การจัดการธุรกิจการบิน	30	369		
ศรีราชา	1	การจัดการโลจิสติกส์	30	400	1 : 13
	2	การตลาด	30	246	1 : 8
		การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	30	228	
	3	การจัดการ	30	219	1 : 7
		ธุรกิจระหว่างประเทศ	30	211	
การบัญชีบริหาร		30	203		
สกลนคร	1	วิศวกรรมโยธา	5	25	1 : 5
	2	ภาษาอังกฤษ	50	107	1 : 2
		นิติศาสตร์	50	80	
		สาธารณสุขศาสตร์	50	76	

จากตารางที่ 30 แสดงอัตราการแข่งขันสูงสุดในภาพรวม ของการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาวิชาและวิทยาเขต พบว่า จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด สาขาวิชาในบางเขตที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะสังคมศาสตร์ (รับ 7 คน สมัคร 233 คน) สัดส่วน 1 : 33 รองลงมาคือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (รับ 15 คน สมัคร 438 คน) สัดส่วน 1 : 29 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (รับ 40 คน สมัคร 1,124 คน) สัดส่วน 1 : 28 ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (รับ 15 คน สมัคร 256 คน) สัดส่วน 1 : 17 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (รับ 10 คน สมัคร 151 คน) สัดส่วน 1 : 15 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รับ 35 คน สมัคร 404 คน) และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (รับ 30 คน สมัคร 369 คน) สัดส่วน 1 : 12 เท่ากัน ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รับ 30 คน สมัคร 400 คน) สัดส่วน 1 : 13 รองลงมาคือ สาขาวิชาการตลาด (รับ 30 คน สมัคร 246 คน) และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (รับ 30 คน สมัคร 228 คน) สัดส่วน 1 : 8 เท่ากัน ต่อมาคือ สาขาวิชาการจัดการ

(รับ 30 คน สมัคร 219 คน) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (รับ 30 คน สมัคร 211 คน) และสาขาวิชาการบัญชีบริหาร (รับ 30 คน สมัคร 203 คน) สัดส่วน 1 : 7 เท่ากัน ตามลำดับ ซึ่งทุกสาขาวิชาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สาขาวิชาที่อัตราการแข่งขันสูงสุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (รับ 5 คน สมัคร 25 คน) สัดส่วน 1 : 5 รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (รับ 50 คน สมัคร 107 คน) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (รับ 50 คน สมัคร 80 คน) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รับ 50 คน สมัคร 76 คน) สัดส่วน 1 : 2 เท่ากัน

## 23. TCAS รอบที่ 4 Admission: อันดับการเลือกสาขาวิชา

ตารางที่ 31 อันดับการเลือกสาขาวิชา TCAS รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขต	ผู้ยืนยัน*	อันดับ 1		อันดับ 2		อันดับ 3		อันดับ 4	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บางเขน	3,576	854	23.9	1,101	30.8	1,005	28.1	616	17.2
กำแพงแสน	1,645	420	25.5	495	30.1	455	27.7	275	16.7
ศรีราชา	1,010	298	29.5	302	29.9	261	25.8	149	14.8
สกลนคร	162	57	35.2	36	22.2	35	21.6	34	21.0
ภาพรวม	6,383	1,629	25.5	1,934	30.3	1,756	27.5	1,064	16.7

\* ไม่รวมผู้ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม เนื่องจากได้รับการจัดอันดับใหม่ 6 คน

ตารางที่ 31 แสดงอันดับการเลือกสาขาวิชาของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (Auto Clearing) พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 30.3 (1,934 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 3 ร้อยละ 27.5 (1,756 คน) ตามลำดับ

หากพิจารณาตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 30.8 (1,101 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 3 ร้อยละ 28.1 (1,005 คน) ตามลำดับ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 30.1 (495 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 3 ร้อยละ 27.7 (455 คน) วิทยาเขตศรีราชา ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ร้อยละ 29.9 (302 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 1 ร้อยละ 29.5 (298 คน) และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 ร้อยละ 35.2 (57 คน) รองลงมาคือ อันดับที่ 2 ร้อยละ 22.2 (36 คน) ตามลำดับ



## 24. ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ตารางที่ 32 ภาพรวมการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำแนกตามวิทยาเขต

วิทยาเขต	แผนรับ	สมัคร	ยืนยันสิทธิ์	สละสิทธิ์	มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ *	ร้อยละ **
บางเขน	1,133	4,237	859	85	774	90.1	68.3
กำแพงแสน	687	929	293	61	232	79.2	33.8
ศรีราชา	415	505	182	42	140	76.9	33.7
สกลนคร	1,705	759	513	181	332	64.7	19.5
รวม	3,940	6,430	1,847	369	1,478	80.0	37.5

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 32 พบว่า ในภาพรวม TCAS 5 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ 3,940 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 1,847 คน สละสิทธิ์ในระบบ 369 คน คงเหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1,478 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากจำนวนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 37.5 จากแผนรับ ทั้งนี้ จำนวนผู้สมัครไม่มีรายงานข้อมูลเนื่องจากการสมัครรอบสุดท้าย วิธีการรับจะมีความยืดหยุ่น ข้อมูลจึงมีการเปลี่ยนแปลง

หากพิจารณาจำแนกตามวิทยาเขต เมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า วิทยาเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด คือ บางเขน ร้อยละ 90.1 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 79.2 และเมื่อเทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากบางเขนเช่นกัน ร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละ 33.8 ตามลำดับ

## 25. TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ: คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด

ตารางที่ 33 คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด ของขอรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

วิทยาเขต	คณะ	ยืนยัน / แผนรับ	ร้อยละ
บางเขน	หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ)	21 / 2	*
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	20 / 45	44.4
ศรีราชา	วิทยาการจัดการ	89 / 120	74.2
สกลนคร	ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	158 / 615	25.7

\* ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาส่วนใหญ่มาจากโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9” เพื่อเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เป็นการรับนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียนต่อเนื่อง 2 ปี (รุ่นแรก)

จากตารางที่ 33 พบว่า หากจำแนกตามวิทยาเขต คณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุดในบางเขน คือ หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 คน จากแผนรับ 2 คน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9” เพื่อเกษตรกรรมรุ่นใหม่ จำนวน 18 คน และโครงการอธิสศึกษา 3 คน

วิทยาเขตกำแพงแสน คือ คณะเกษตร กำแพงแสน ร้อยละ 44.4 วิทยาเขตศรีราชา คือ คณะวิทยาการ  
จัดการ ร้อยละ 74.2 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
ร้อยละ 25.7 ตามลำดับ

## 26. ร้อยละของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 5 รอบ จำแนกตามคณะ

ตารางที่ 34 ร้อยละของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 5 รอบ จำแนกตามคณะ

ร้อยละของการยืนยันสิทธิ์	คณะ	ร้อยละ
ร้อยละ 25 – 49	เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	46.9
ร้อยละ 50 – 74	ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	55.7
	สาธารณสุขศาสตร์	63.7
ร้อยละ 75 – 100	วิทยาศาสตร์ ศรีราชา	84.5
	วิทยาศาสตร์การกีฬา	85.6
	อุตสาหกรรมเกษตร	86.8
	สถาปัตยกรรมศาสตร์	89.3
	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	89.8
	ศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์	90.0
	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ	91.3
	เกษตร กำแพงแสน	93.3
	ประมง (วิทยาเขตกำแพงแสน)	93.3
	วิทยาศาสตร์	95.3
	เกษตร	95.6
	พาณิชยนาวิธานชาติ	96.1
	ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	99.8
	บริหารธุรกิจ	99.9
สัตวแพทยศาสตร์	100.0	
ร้อยละ 101 – 125	วนศาสตร์	103.4
	ศึกษาศาสตร์	104.2
	มนุษยศาสตร์	104.9
	วิศวกรรมศาสตร์	105.4
	เทคนิคการสัตวแพทย์	107.3
	วิทยาลัยการชลประทาน	108.8
	วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	109.6
	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	110.2

ร้อยละของการยืนยันสิทธิ์		คณะ	ร้อยละ
ร้อยละ 101 – 125	สังคมศาสตร์		110.9
	เศรษฐศาสตร์		116.5
	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์		119.7
	วิทยาการจัดการ		120.9
เกินร้อยละ 125	ประมง		125.2
	สิ่งแวดล้อม		161.7
	หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)		185.0

จากตารางที่ 34 แสดงร้อยละของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 5 รอบ จำแนกตามคณะ โดยเทียบกับแผนกต้อนรับของแต่ละคณะ พบว่า กลุ่มคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เกินร้อยละ 125 คือ หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ร้อยละ 185.0 คณะสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 125.2 และคณะประมง ร้อยละ 161.7 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มคณะที่มีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ร้อยละ 50 – 74 ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 55.7 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 63.7 และกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 25 – 49 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร้อยละ 46.9 ตามลำดับ

## 27. ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามรอบการรับ

ตารางที่ 35 ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับและวิทยาเขต

รอบ	บางเขน	กำแพงแสน	ศรีราชา	สกลนคร	รวม
TCAS 1	58.7 (831/1,415)	86.9 (575/662)	31.2 (319/1,023)	66.3 (860/1,298)	58.8 (2,585/4,398)
TCAS 2	48.0 (1,013/2,109)	48.3 (503/1,042)	53.5 (748/1,398)	6.2 (42/680)	44.1 (2,306/5,229)
TCAS 3	56.6 (2,696/4,764)	54.0 (1,097/2,032)	38.1 (790/2,072)	7.7 (44/570)	49.0 (4,627/9,438)
TCAS 4	76.0 (3,453/4,546)	69.1 (1,589/2,300)	52.6 (960/1,825)	16.1 (137/850)	64.5 (6,139/9,521)
TCAS 5	68.3 (774/1,133)	33.8 (232/687)	33.7 (140/415)	19.5 (332/1,705)	37.5 (1,478/3,940)
รวม	62.8 (8,767/13,967)	59.4 (3,993/6,723)	43.9 (2,957/6,733)	27.7 (1,478/5,103)	52.7 (17,135/32,526)

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/แผนรับ

จากตารางที่ 35 แสดงร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โดยหักจำนวนผู้สละสิทธิ์แล้ว) เทียบกับแผนรับในแต่ละรอบ พบว่า ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.7 จากแผนรับ หากพิจารณาจำแนกตามรอบการรับทั้ง 5 รอบ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่มาจาก TCAS 4 ร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ TCAS 1 ร้อยละ 58.8 และ TCAS 3 ร้อยละ 49.0 ตามลำดับ

หากพิจารณาตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวม คิดเป็นร้อยละ 62.8 จากแผนรับ และส่วนใหญ่มาจาก TCAS 4 ร้อยละ 76.0 วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวม คิดเป็นร้อยละ 59.4 จากแผนรับ และส่วนใหญ่มาจาก TCAS 1 ร้อยละ 86.9 วิทยาเขตศรีราชา มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวม คิดเป็นร้อยละ 43.9 จากแผนรับ และส่วนใหญ่มาจาก TCAS 2 ร้อยละ 53.5 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวม คิดเป็นร้อยละ 27.7 จากแผนรับ และส่วนใหญ่มาจาก TCAS 1 ร้อยละ 66.3

## 28. ร้อยละของคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามรอบการรับ

ตารางที่ 36 ร้อยละของคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ

รอบ	บางเขน	กำแพงแสน	ศรีราชา	สกลนคร
TCAS 1	สิ่งแวดล้อม (225.0)	ประมง (กำแพงแสน) (156.0)	วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (46.2)	วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ (85.9)
TCAS 2	สิ่งแวดล้อม (142.4)	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (65.2)	วิทยาการจัดการ (88.8)	วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ (15.5)
TCAS 3	สิ่งแวดล้อม และวิทยาลัย การชลประทาน (80.0)	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (61.8)	วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (59.1)	วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ (20.0)
TCAS 4	บริหารธุรกิจ (92.5)	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (75.2)	วิทยาการจัดการ (71.4)	สาธารณสุขศาสตร์ (31.0)
TCAS 5	หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ) (1050.0)	เกษตร กำแพงแสน (44.4)	วิทยาการจัดการ (74.2)	ศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ (25.7)

ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือค่าร้อยละ

จากตารางที่ 36 แสดงร้อยละของคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามวิทยาเขตและรอบการรับทั้ง 5 รอบ หากพิจารณาตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน ส่วนใหญ่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด (เมื่อเทียบกับแผนรับในรอบนั้น) คือ คณะสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้ง TCAS 1 (ร้อยละ 225.0) TCAS 2 (ร้อยละ 142.4) และ TCAS 3 (ร้อยละ 80.0) ซึ่งเท่ากับวิทยาลัยการชลประทาน ส่วน TCAS 4 คือ คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 92.5) ซึ่งมีสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS 4 ด้วย และ TCAS 5 คือ หลักสูตร วท.บ. (หลักสูตรศาสตร์แห่ง-

แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) (ร้อยละ 1050.0) ซึ่งเกินแผนรับใน TCAS 5 เนื่องจากมีนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาจากโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9” เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด (เมื่อเทียบกับแผนรับในรอบนั้น) คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมีทั้ง TCAS 2 (ร้อยละ 65.2) TCAS 3 (ร้อยละ 61.8) และ TCAS 4 (ร้อยละ 75.2) ส่วน TCAS 1 คือ คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ร้อยละ 156.0) และ TCAS 5 คือ คณะเกษตร กำแพงแสน (ร้อยละ 44.4)

วิทยาเขตศรีราชา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด (เมื่อเทียบกับแผนรับในรอบนั้น) คือ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีทั้ง TCAS 2 (ร้อยละ 88.8) TCAS 4 (ร้อยละ 71.4) TCAS 5 (ร้อยละ 74.2) ส่วน TCAS 1 และ TCAS 3 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ร้อยละ 46.2 และ ร้อยละ 59.1) ตามลำดับ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด (เมื่อเทียบกับแผนรับในรอบนั้น) คือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีทั้ง TCAS 1 (ร้อยละ 85.9) TCAS 2 (ร้อยละ 15.5) และ TCAS 3 (ร้อยละ 20.0) ส่วน TCAS 4 คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 31.0) และ TCAS 5 คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 25.7)

ทั้งนี้ ข้อสังเกตคือ ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ละวิทยาเขต แม้จะเป็นคณะที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด แต่เมื่อเทียบกับแผนรับ บางวิทยาเขตเกินร้อยละ 100 ในขณะที่บางวิทยาเขตยังน้อยกว่าร้อยละ 50

## 29. ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามรอบการรับ

ตารางที่ 37 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ

รอบ	บางเขน	กำแพงแสน	ศรีราชา	สกลนคร
TCAS 1	วิศวกรรมการบินและอวกาศ	การโรงแรมและ ภัตตาคาร (460.0)	1. การบัญชีบริหาร 2. การจัดการโลจิสติกส์ (108.3)	ภาษาอังกฤษ (194.3)
TCAS 2	วิศวกรรมเครื่องกล (180.0)	ภาษาอังกฤษ เพื่ออุตสาหกรรม บริการ (205.0)	การจัดการโลจิสติกส์ (243.3)	วิศวกรรมไฟฟ้า (80.0)
TCAS 3	1. ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา 2. ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก พาณิชยศาสตร์ศึกษา 3. ดนตรีตะวันตก (100.0)	วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) (88.0)	วิศวกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ (78.6)	เคมีประยุกต์ (60.0)
TCAS 4	1. สัตววิทยา 2. เคมีอุตสาหกรรม 3. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ	1. วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ 2. วิศวกรรมอาหาร	1. วิศวกรรมโยธา 2. วิศวกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ (96.0)	วิศวกรรมโยธา (80.0)

รอบ	บางเขน	กำแพงแสน	ศรีราชา	สกลนคร
	4. ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา 5. จิตวิทยา (จิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ) 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร 7. ภาษาญี่ปุ่น 8. ภาษาจีน 9. ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) (100.0)	3. เคมี (100.0)		

ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือค่าร้อยละ

หมายเหตุ TCAS 1 บางเขน สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจากโครงการเรียนล่วงหน้า ซึ่งกำหนดให้เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์

จากตารางที่ 37 แสดงร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามรอบการรับ พบว่า ในภาพรวม สาขาวิชาที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุด เป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่รับจำนวนจำกัด เช่น 10 คน หรือ 20 คน และเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะทาง เฉพาะด้าน มีความเป็นวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรไม่ได้เปิดสอนแพร่หลายทุกมหาวิทยาลัย ทำให้มีผู้สนใจและตัดสินใจเรียนค่อนข้างมาก

หากพิจารณาเป็นรอบการรับ จะเห็นว่า TCAS 1 ทุกวิทยาเขต มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากกว่าร้อยละ 100 คือ เกินแผนรับทั้งหมด เนื่องจากเป็นการรับรอบแรก และบางสาขาวิชากำหนดจำนวนเรียกสอบสัมภาษณ์ไว้เพื่อ และอาจประมาณการการสละสิทธิ์ไว้เพื่อรอบอื่น ๆ แล้วด้วย อีกประการหนึ่ง จะเห็นว่าจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS 4 ในหลายสาขาวิชาขึ้นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากรอบนี้ เป็นการรับทั่วประเทศ ซึ่งรับเกือบทุกสาขาวิชา และยังเป็น การรับรอบสุดท้ายของหลายมหาวิทยาลัย การตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกจึงค่อนข้างแน่นอน

### 30. เปรียบเทียบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS จำแนกตามรอบ

ตารางที่ 38 เปรียบเทียบร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS จำแนกตามรอบ

วิทยาเขต	ค่าร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา									
	TCAS 1		TCAS 2		TCAS 3		TCAS 4		TCAS 5	
	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
บางเขน	89.5	58.7	97.2	48.0	90.2	56.6	96.5	76.0	90.1	68.3
กำแพงแสน	94.6	86.9	98.1	48.3	91.0	54.0	96.6	69.1	79.2	33.8
ศรีราชา	95.2	31.2	98.3	53.5	90.8	38.1	94.7	52.6	76.9	33.7
สกลนคร	91.4	66.3	87.5	6.2	93.6	7.7	90.1	16.1	64.7	19.5
<b>ภาพรวม</b>	<b>91.9</b>	<b>58.8</b>	<b>97.5</b>	<b>44.1</b>	<b>90.5</b>	<b>49.0</b>	<b>96.1</b>	<b>64.5</b>	<b>80.0</b>	<b>37.5</b>

หมายเหตุ 1. ร้อยละ \* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์

2. ร้อยละ \*\* คือ เทียบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับจำนวนตามแผนรับ

จากตารางที่ 38 จะเห็นว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (หักจำนวนผู้สละสิทธิ์แล้ว) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์อยู่ในระดับดี คือระหว่างร้อยละ 80-100 ทุกวิทยาเขต แต่เมื่อเทียบกับแผนรับแล้ว จะเห็นว่าค่าร้อยละลดลงค่อนข้างมาก คือระหว่างร้อยละ 30-70 ทุกวิทยาเขต ทั้งนี้เนื่องจากบางคณะในแต่ละวิทยาเขต มีการปรับเพิ่มจำนวนรับแต่ละรอบหลังทราบจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์และผู้สละสิทธิ์ในรอบก่อนหน้าแล้ว เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงทำให้ค่าร้อยละลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น TCAS 2 วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเทียบกับจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 98.1 แต่เมื่อเทียบกับจำนวนตามแผนรับ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ซึ่งส่วนต่างเท่ากับ 49.8

### 31. ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาในภาพรวม จำแนกตามรอบการรับ

ตารางที่ 39 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามรอบการรับ

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	ร้อยละ
บางเขน	1	ฟิสิกส์	21.2
	2	เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)	20.0
		การตลาด (นานาชาติ)	
3	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)	18.8	
กำแพงแสน	1	เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	18.8
	2	วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)	17.2
	3	ฟิสิกส์	13.5
ศรีราชา	1	วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)	14.3
	2	การตลาด (ภาคพิเศษ)	12.9
	3	เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)	12.5

วิทยาเขต	อันดับ	สาขาวิชา	ร้อยละ
สกลนคร	1	นิติศาสตร์	29.3
	2	สาธารณสุขศาสตร์	28.3
	3	ทรัพยากรเกษตร	25.7

จากตารางที่ 39 แสดงข้อมูลสาขาวิชาที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (รวมทุกรอบ) เทียบกับผู้อยินยอมสิทธิ์เข้าศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต จะเห็นว่า บางเขน สาขาวิชาที่สละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ร้อยละ 21.2) รองลงมาคือ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 20.0) เท่ากัน และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 18.8) ตามลำดับ

วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า สาขาวิชาที่สละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน (ร้อยละ 18.8) รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา(ร้อยละ 17.2) และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 13.5) ตามลำดับ

วิทยาเขตศรีราชา พบว่า สาขาวิชาที่สละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ร้อยละ 14.3) รองลงมาคือ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.9) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ร้อยละ 12.5) ตามลำดับ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า สาขาวิชาที่สละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 29.3) รองลงมาคือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 28.3) และสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ 25.7) ตามลำดับ

นอกจากนี้ ข้อสังเกตจากข้อมูลการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ รองลงมาคือ กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ ตามลำดับ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



สำนักบริหารการศึกษ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

---

ผู้จัดทำ นางสาวอรุณี พันธุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
งานรับสมัครและคัดเลือก

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนารับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษ

โทร. 02 118 0100 ต่อ 8046-8051 E-mail: [admission@ku.ac.th](mailto:admission@ku.ac.th)